



ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
งบกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี

ตามที่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ได้มีประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๒๐ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี โดยอนุโลม (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หรือในกรณีที่ผลคะแนนสอบทั้งสามภาคเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง งบกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ใดที่ได้รับราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๓.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง

๓.๒ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายในเวลาที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเพื่อเป็นพนักงานจ้างกำหนด

๔. การสรรหาครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
งบกongทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง งบกongทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดชลบุรี หรือจะพิจารณาให้พ้นตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
งบกongทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
งบกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	ลำดับที่ สอบได้	หมายเหตุ
๑	๐๑๒	นางสาวอุมาพร พันโบ	๑	ให้ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคาร ๒ อบจ.ชลบุรี
๒	๐๐๕	นางสาวธัญพิชชา ทรัพย์ประโคน	๒	
๓	๐๐๗	นางสาวกวีศชยา ยืนยงค์	๓	
๔	๐๐๘	นางสาวเพ็ญพิชชา ชนุนันท์	๔	

หมายเหตุ : หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง งบกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี